

กรุงเทพธุรกิจ ● นายกรัฐมนตรีเปิดตัวแคมเปญ “ยูวชนสร้างชาติ” เปิดโอกาสคนรุ่นใหม่ร่วมแก้ปัญหาในชุมชนและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ “สุวิทย์” นำร่องกาฬสินธุ์ 1 ใน 4 จังหวัดยากจนสุด ตั้งเป้าลดสัดส่วนคนจน 2.5% ต่อปี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดตัวแคมเปญ “ยูวชนสร้างชาติ” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมทั้งให้โอวาทต่อนิสิตนักศึกษาและคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานกว่า 500 คน จากนั้นได้เยี่ยมชมผลงานการแก้ไขปัญหาชุมชนที่นำมาจัดแสดง ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากहनอนแมลงวันลาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนด้วยเทคโนโลยี 4.0 มหาวิทยาลัยศรีปทุม โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ออบพริกแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการพัฒนาหมู่บ้านผ้าทอต้นแบบพื้นเมืองตามอัตลักษณ์ผู้ไทเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เครื่องช่วยวัดและวิเคราะห์สัญญาณ

นายกชกิกออฟ 'ยูวชนสร้างชาติ'



สมอง วิเคราะห์ความเสี่ยงโรค มหาวิทยาลัยมหิดล และโครงการพัฒนาเกมส์จิตวิทยาเชิงวางแผน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน และต้องต่อสู้กับกระแสความผันผวนในหลากหลายมิติ ทั้งปัญหาเศรษฐกิจโลก ปัญหาภัยพิบัติปัญหาความมั่นคง และปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม รัฐบาลจึงกำหนดให้

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทยให้มีทักษะพร้อมที่จะดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 และลดผลกระทบจากความผันผวนดังกล่าว โดยเฉพาะผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

โครงการยูวชนสร้างชาติถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ในฐานะ



กำลังสำคัญของประเทศไทยในอนาคต ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ และถือเป็นโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจกันโดยอาศัยความรู้ความสามารถของนิสิตนักศึกษาและบัณฑิตใหม่ที่เข้าร่วมโครงการทุกคน ไปปรับใช้ในพื้นที่จริงตามชนบทและสร้างโอกาสในการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชาวบ้านเพื่อนำมาผสมผสานกันก่อให้เกิดนวัตกรรมที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ

โครงการดังกล่าวยังเปรียบเสมือนการปฏิรูปการเรียนการสอนเดิมที่เน้นการบรรยายและทฤษฎี ไปเป็นการเรียนรู้จากชุมชน รวมทั้งถือเป็นโอกาสในการฝึกฝนเรียนรู้การปฏิบัติงานในพื้นที่จริงเพื่อขัดเกลาทักษะให้มีความพร้อมเมื่อสำเร็จการศึกษาต่อไป จึงขอให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมในโครงการ ทั้งนิสิตนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และชุมชน ใช้โอกาสนี้ในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมสามารถก้าวเดินไปพร้อมๆ กันอย่างมั่นคง

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว. อุดมศึกษา กล่าวว่าย **ยุวชนสร้างชาติเพื่อแก้วิกฤติบัณฑิตตกงานกว่า 5 แสนคน** ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ได้แก่ 1. **บัณฑิตอาสา 5 หมื่นคน** ลงไปพัฒนาพื้นที่ในชุมชนร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ โดยจะรับบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี ระยะเวลา 12 เดือน จะได้เงินเดือน 10,000-15,000 บาท

2. **อาสาประชารัฐ 1 หมื่นคน** กลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาปี 3-4 รวมกลุ่มกันประมาณ 8 คน ใช้ระยะเวลาทำงาน 4-5 เดือน หรือ 1 ภาคเรียน ให้ไปทำงานร่วมกับชาวบ้าน และสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ทั้งหมด

โดยจะมีค่าเบี้ยเลี้ยงให้คนละ 5,000 บาท และ 3. **กองทุนยุววิสาหกิจเริ่มต้น 600 ล้านบาท** สนับสนุนทุนให้ทดลองจัดตั้งสตาร์ทอัพ โดยนิสิตนักศึกษาร่วมกับบุคลากรมหาวิทยาลัย ใช้ระยะเวลา 3-5 ปี

ทั้งนี้โครงการยุวชนอาสาดำเนินการนำร่องที่ จ.กาฬสินธุ์ เนื่องจากเป็น 1 ใน 4 จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศ มีสัดส่วนคนยากจนสูงถึง 31.99% ขณะที่มีโครงการพัฒนาผ่านการคัดเลือก 83 โครงการ ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย 83 ตำบล ใน 15 อำเภอ จาก 134 ตำบล ใน 18 อำเภอ ระยะเวลาดำเนินโครงการน 1 ภาคการศึกษา กำหนดเป้าหมายผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อคนต่อปีเพิ่มสูงขึ้น 7% และสัดส่วนคนจนลดลง 2.5% ต่อปี

ประเด็นการพัฒนาครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ 1. พัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 2.ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการค้าการลงทุน 3.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข